



ที่ ศธ 04114/ว 1092

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ถนนวิจิตรสุการ อำเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร 49000

๗ กันยายน 2559

เรื่อง โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2560 (ปีที่ 6)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2560 (ปีที่ 6)	จำนวน 1 ชุด
	2. คำชี้แจงและใบสมัคร “ครูดีไม่มีอบายมุข”	จำนวน 1 ชุด
	3. คำชี้แจงและใบสมัคร “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข”	จำนวน 1 ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และภาคีเครือข่าย ได้เห็นความสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อประเทศชาติ จึงจัดทำโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เพื่อยกย่องบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติปลอดอบายมุข และมีบทบาทสำคัญทำให้เยาวชนปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อบายมุข โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่ 6 ซึ่งมีการรับสมัครครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานดังกล่าวที่แนบ และในปีนี้มีการต่อยอดเป็นระดับ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” โดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงแจ้งให้โรงเรียนสังกัดดำเนินการดังนี้

1. ขอให้โรงเรียน งดเลี้ยงและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการจัดงานวันครูทั่วประเทศของทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหนึ่งในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

2. เชิญชวน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเขียนใบสมัครตามเอกสารที่ส่งมาด้วย และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ตามที่อยู่ในคำชี้แจง หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และติดตามข่าวสารโครงการที่เว็บไซต์ [www.vitheeбудdha.com](http://www.vitheeбудdha.com), [www.alcoholsmokefreeschool.com](http://www.alcoholsmokefreeschool.com) และ [www.stopdrink.com](http://www.stopdrink.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนัทพงศ์ ธนพุทธวิโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

โทร. 0-4261-1532 ต่อ 24

โทรสาร 0-4261-3040